

ประจำวันที่ 20-26 เมษายน 2559

นบข.ทยอยเปิดประมูลข้าวในสต็อก 11.4 ล้านตันเริ่มสัปดาห์หน้า คาดได้เงินกว่า 1 แสนล.ขึ้นกับราคาตลาดโลก

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน มีมติออกประกาศทยอยเปิดประมูลข้าวในสต็อก 11.4 ล้านตันตั้งแต่สัปดาห์หน้า โดยคาดประมูลข้าวในสต็อกจะได้เงินไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาทแต่ก็ต้องขึ้นกับราคาตลาดโลก

นอกจากนี้ จะหาแนวทางการระบายให้เร็วขึ้น เนื่องจากช่วงนี้อยู่ระหว่างประสบปัญหาภัยแล้ง ข้าวลืตใหม่จึงยังไม่ออกมา โดยคาดว่าชาวนาเริ่มกระบวนการปลูกข้าวได้เดือนพ.ค. โดยคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวได้มีการรายงานการแบ่งประเภทข้าว 11.4 ล้านตัน ออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทข้าวดี มีอยู่ประมาณแสนกว่าตัน จะใช้วิธีการประมูลเหมือนที่ผ่านมา

ประเภทที่ 2 คือ ข้าวเกรดซี ซึ่งคุณภาพต่ำ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เกรดซีที่มีข้าวเสื่อมหรือข้าวเสีย ปนไม่เกิน 20% มีปริมาณ 7.5 ล้านตัน และเกรดซีที่มีข้าวเสื่อมหรือข้าวเสียเกิน 20% มีอยู่ประมาณ 1.5 ล้านตัน จะใช้วิธีการประมูลทั่วไปแบบยกคลัง และยังสามารถนำไปใช้แปรรูปในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนได้ แต่มีเงื่อนไขให้คนที่ประมูลไปต้องทำต้องรายงานส่งว่าจะนำข้าวไปใช้ในอุตสาหกรรมใด ซึ่ง องค์การคลังสินค้า (อ.ค.ส.) กับ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จะเข้าไปสุ่มตรวจและประเภทสุดท้ายคือ ข้าวผัดชนิด ข้าวผัดประเภท เป็นข้าวเกรดซีเกือบทั้งคลัง และมีข้าวดีปะปนเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งจะใช้วิธีการประมูลยกคลังเหมือนกันแต่จะต้องไม่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมการบริโภคของคน ข้าวประเภทนี้มีอยู่ 2.4 ล้านตัน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า หลังจากการประชุมวันนี้ กระทรวงพาณิชย์จะออกประกาศเพื่อเปิดให้มีการประมูลเป็นลืตๆ ละประมาณ 1 ล้านตันในช่วง 2 เดือนนี้

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ก.เกษตรฯ ประกาศพื้นที่เป้าหมายปลูกข้าวปี 59/60 ทั่วประเทศ 62.12 ล้านไร่ เป็นนาปี 57.41 นาปรัง 4.71 ล้านไร่

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปี 2559/60 ว่า ในฤดูนาปี ปี 2559/60 กระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายการส่งเสริมการปลูกข้าวนาปีรวมทั้งประเทศ 57.41 ล้านไร่ คาดว่าจะได้ผลผลิต 24.01 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งแบ่งพื้นที่ปลูกตามกลุ่มสินค้าข้าว 5 ชนิด ดังนี้ 1. ข้าวหอมมะลิ พื้นที่ปลูก 26.57 ล้านไร่ ผลผลิต 9.38 ล้านตันข้าวเปลือก 2. ข้าวหอมปทุมธานี พื้นที่ปลูก 1.23 ล้านไร่ ผลผลิต 0.85 ล้านตันข้าวเปลือก 3. ข้าวเจ้า พื้นที่ปลูก 14.32 ล้านไร่ ผลผลิต 8.01 ล้านตันข้าวเปลือก 4. ข้าวเหนียว พื้นที่ปลูก 15.07 ล้านไร่ ผลผลิต 5.69 ล้านตันข้าวเปลือก 5. ข้าวอื่นๆ (ข้าวสี และข้าวอินทรีย์) พื้นที่ปลูก 0.22 ล้านไร่ ผลผลิต 0.08 ล้านตันข้าวเปลือก

สำหรับแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปี 2559/60 กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดอุปสงค์ข้าวไว้ ปริมาณ 25.01 ล้านตันข้าวเปลือก กระทรวงเกษตรฯได้กำหนดอุปทาน 27.17 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งมากกว่าอุปสงค์เล็กน้อย เพื่อเป็นการเผื่อไว้กรณีแปลงนาประสบภัยธรรมชาติ การระบาดของทำลายของศัตรูข้าว และเผื่อเหลือเผื่อขาด แบ่งเป็นฤดูนาปี ปริมาณ 23.29 ล้านตันข้าวเปลือก เป็นพื้นที่ 55.81 ล้านไร่ และฤดูนาปรัง ปริมาณ 3.88 ล้านตันข้าวเปลือก เป็นพื้นที่ 5.79 ล้านไร่

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังได้กำหนดแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ออกเป็น 5 ช่วง ประกอบด้วย 1) การกำหนดอุปสงค์และอุปทาน 2) ช่วงการผลิต โดยการประกาศพื้นที่ส่งเสริมการปลูกข้าวนาปี พิจารณาร่วมกับแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) หากพื้นที่จังหวัดได้มีการปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม ให้ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น หรือทำกิจกรรมอื่นที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากว่าการปลูกข้าว โดยให้มีการรวมกลุ่มชาวนา เพื่อจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากรัฐบาล การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การบริหารจัดการน้ำเครื่องจักรกลการเกษตร การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาชาวนา และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด

3) ช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว โดยให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพและมาตรฐานโรงสี การพัฒนาส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพ Q ครบวงจร และการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร 4) การตลาดในประเทศ โดยให้มีการทบทวนมาตรฐานข้าวหอมมะลิการส่งเสริมการบริโภคข้าว มาตรการชะลอผลผลิตออกสู่ตลาดเพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลไกตลาด การพัฒนาตลาดสินค้าข้าวที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่า (ข้าวสี ข้าวGI ข้าวอินทรีย์) และจัดทำมาตรฐาน Fair Trade เพื่อการแข่งขันในตลาดโลก 5) การตลาดต่างประเทศ โดยเปิดการเจรจาตลาดต่างประเทศรักษาตลาดเดิมเพิ่มตลาดใหม่ ขยายตลาดข้าวคุณลักษณะเฉพาะให้มากขึ้น เสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้

ด้านนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการจัดการปัจจัยการผลิตในช่วงฤดูนาปี ซึ่งมีความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวปริมาณ 826,732 ตัน กรมการข้าวสามารถผลิตได้ 56,970 ตัน สหกรณ์การเกษตร จำนวน 31,190 ตัน ศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน 49,448 ตัน และผู้ประกอบการ จำนวน 105,768 ตัน ส่วนที่เหลืออีก จำนวน 583,356 ตัน กรมการข้าวได้ส่งเสริมให้ชาวนาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง พร้อมกันนี้ได้มีการประกาศลดราคาปุ๋ยเคมีสำหรับนาข้าวลงกระสอบละ 10 – 30 บาท และให้มีการจัดสรรน้ำเสริมจากปริมาณน้ำฝนหรือน้ำท่าในแต่ละพื้นที่ให้เพียงพอต่อการปลูกข้าว ในพื้นที่ชลประทาน จำนวน 23 ล้านไร่ ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้จะส่งผลให้ปริมาณการผลิตข้าวมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทำให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้น มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ที่มา ข้าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ก.พาณิชย์ตั้งเป้าโลสตัดข้าว 8-9 ล้านตัน

ในการประชุม นบข. วันที่ 25 เมษายนนี้ กระทรวงพาณิชย์จะเสนอปรับแผนระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ซึ่งขณะนี้ มีข้าวเกรด C หรือข้าวผิดมาตรฐาน ข้าวผิดชนิด ข้าวเสีย ปะปนกับข้าวเกรด P (ผ่าน) เกรด A และเกรด B จำนวน 11.6 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการปะปนกันตั้งแต่ 1-50% ใน 3 รูปแบบ ได้แก่

1) ในคลังที่มีข้าวเกรด C ปะปนไม่เกิน 20% ปริมาณ 7.5 ล้านตัน เปิดให้ประมูลทั่วไปแบบยกคลัง แทนการแยกข้าวเกรด C ออกมา เพื่อระบายได้เร็วขึ้น ลดค่าใช้จ่ายรัฐ 2) คลังที่มีข้าวเกรด C ปะปนมากกว่า 20% มีปริมาณ 1.3 ล้านตัน ให้ประมูลทั่วไปเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมคนหรือสัตว์ได้ โดยเพิ่มการตรวจข้าวเกรด C เข้มงวดขึ้น และ 3) คลังที่มีข้าวเกรด C เกือบทั้งคลัง ปริมาณ 2.4 ล้านตัน เปิดประมูลเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนและสัตว์ โดยเพิ่มการตรวจเข้มงวดมากที่สุดทุกขั้นตอน ทั้งนี้ให้เสนอ "ราคาเฉลี่ยในแต่ละคลัง" โดยกระทรวงมีราคาเกณฑ์ขั้นต่ำอยู่แล้ว หากคลังใดที่มีผู้ร่วมกันประมูลหลายรายให้คัดเลือกตัวแทนทำสัญญา 1 ราย และ หากตรวจพบข้าวเกรด C ไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ถือว่าแจ้งเท็จมีโทษจำคุก

นอกจากนี้อาจเสนอขออนุมัติหลักการให้ผู้ส่งออกที่มีออร์เดอร์ หรือผู้นำเข้าต่างประเทศสามารถเข้าร่วมยื่นซื้อได้ โดยต้องแสดงหลักฐานคำสั่งซื้อ ส่วนการขายแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) ยังดำเนินการต่อเนื่อง โดยกระทรวงตั้งเป้าปีนี้จะระบายให้ได้ 8-9 ล้านตัน โดยเฉพาะข้าวส่วนที่ 3 ที่มีเกรด C ผสมอยู่ 2.4 ล้านตัน ควรจะระบายให้เร็วที่สุด และคงเหลือข้าวหอมมะลิเป็นสต็อกสำรองเพื่อความปลอดภัยอีก 2-3 ล้านตัน

ส่วนผลการยื่นซองประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ครั้งที่ 2/2559 ที่ยื่นเสนอราคาในวันที่ 30-31 มีนาคม ที่ผ่านมา นอนุมัติขายข้าวที่เปิดประมูลทั่วไป ปริมาณ 4.18 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 4,433 ล้านบาท ให้กับผู้เสนอราคา 37 ราย ยกเว้น 1 รายที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเกี่ยวข้องกับผู้ส่งออกที่ติดแบล็กลิสต์ และมีมติให้ยกเลิกผลการประมูลข้าวเพื่ออุตสาหกรรมทั้งหมด 2.23 แสนตัน ที่มีการเสนอราคารวมเป็นมูลค่า 211.42 ล้านบาท โดยเอกชน 6 ราย เพราะมีบริษัทเอทานอลเสนอราคาต่ำ กก.ละ 1.75 บาทต่ำกว่าราคาแลกเปลี่ยน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

'พาณิชย์' เล็งเสนอ 'นบข.' ระบายข้าวแบบคละเกรด

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในวันที่ 25 เม.ย.นี้ พิจารณาแผนการระบายข้าวสารรัฐบาลเกรดซี (ข้าวเสื่อมคุณภาพ ข้าวผิดมาตรฐาน) ที่ปะปนอยู่ในคลังเดียวกับข้าวเกรดพี เอ และบี (ข้าวผ่านมาตรฐาน) จำนวน 11.6 ล้านตัน โดยข้าวเกรดซีที่ผสมกับเกรดพี เอ และบี มีการปะปนกันตั้งแต่ 1-50% เบื้องต้นกำหนดการระบายไว้ 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 มีข้าวเกรดซีที่ปะปนกับข้าวเกรดพี เอ และบี ในแต่ละคลังไม่เกิน 20% ปริมาณ 7.5 ล้านตัน เช่น ข้าว 1 คลัง มี 10 กอง จะมีข้าวเกรดซีอยู่ 2 กอง โดยจะเปิดประมูลเป็นการทั่วไปแบบยกคลัง เพื่อให้การระบายข้าวทำได้รวดเร็ว หากมีการแยกข้าวเกรดซีออกมา จะทำให้รัฐบาลมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

รูปแบบที่ 2 มีข้าวเกรดซีปะปนกับข้าวเกรดพี เอ และบี มากกว่า 20% ขึ้นไปรวม 1.3 ล้านตัน ซึ่งจะเปิดประมูลเป็นการทั่วไป โดยนำไปผลิตได้ทั้งอาหารคน สัตว์ และเข้าสู่อุตสาหกรรม แต่จะตรวจสอบ และควบคุมการขนย้ายข้าวเกรดซีตั้งแต่โกดังจนถึงโรงงานผู้ซื้อเข้มงวด โดยมอบหมายให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ดำเนินการ รูปแบบที่ 3 มีข้าวเกรดซีอยู่เกือบทั้งคลัง และมีข้าวเกรดพี เอ และบี ปะปนเล็กน้อยเท่านั้น ปริมาณ 2.4 ล้านตัน ซึ่งจะระบายสู่อุตสาหกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนและสัตว์ โดยข้าวกลุ่มนี้ ตั้งเป้าระบายให้หมดทั้ง 2.4 ล้านตันภายในปี 59

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สำหรับการประมูลข้าวครั้งต่อไปจะเป็นเมื่อใด ข้าวชนิดใด และปริมาณเท่าไรนั้น อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด แต่จะรับนำข้าวเสีย 2.4 ล้านตันออกมาระบาย ซึ่งตามกรอบการระบายข้าวจะอยู่ในช่วงเดือนมี.ค.-ก.ค.59 เพราะเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวยังไม่ออกสู่ตลาด และเป็นช่วงที่เหมาะสม

นอกจากนี้ เตรียมเสนอให้ที่ประชุมมอบให้พิจารณาอนุมัติการจัดตั้งสถาบันการพาณิชย์ข้าว เพื่อวิจัยและพัฒนาข้าวไทยไปสู่การเป็นซูเปอร์ฟู้ดส์ หรือผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของโลก โดยจะของบประมาณจัดตั้งประมาณ 600 ล้านบาท หากได้รับการอนุมัติ จะดำเนินการจัดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 5-6 เดือน

"ข้าวทำเป็นสินค้าอื่นๆ ได้หลากหลายกว่าการขายแค่สินค้าเกษตรขั้นปฐม ที่ผ่านมาไม่มีใครทำ อาจไม่กล้าลงทุน จึงต้องมีสถาบันนี้เพื่อวิจัยและพัฒนา นำข้าวไปผลิตเป็นสินค้าอื่นๆ ที่มีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรรายข้าวได้ราคาดีขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ ถ้า นบข. เอาด้วย สถาบันนี้เกิดแน่ เพราะข้าวเป็นสินค้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระราชินี ทรงให้ความสำคัญ และทรงย้ำเสมอว่าข้าวคือชีวิต" น.ส.ชุตติมา กล่าว

โดยข้าวสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบใช้ผลิตสินค้าได้หลากหลาย ทั้งการนำข้าวไปผลิตเป็นอาหารสำหรับเด็ก คนชรา คนวัยหนุ่มสาว อาหารลดความอ้วน ลดเบาหวาน หรือเครื่องสำอาง ยา น้ำมันจากรำข้าว ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาตีกว่าน้ำมันมะกอก แต่กว่าจะผลิตเป็นสินค้าเหล่านี้ได้ ต้องมีการวิจัยและพัฒนา ซึ่งใช้เงินสูงมาก บริษัทเอกชนอาจไม่กล้าทำ เพราะอาจไม่คุ้มค่า แต่หากสถาบันนี้เป็นผู้วิจัยและพัฒนาจนสำเร็จ ก็อาจมีนักลงทุนสนใจนำไปผลิตเป็นสินค้าออกสู่ตลาดได้ ซึ่งจะช่วยยกระดับรายได้ และความเป็นอยู่ของเกษตรกรได้

"ตั้งเป้าหมายว่า สถาบันนี้จะสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับข้าวไทยได้ภายใน 5 ปีหลังจากการจัดตั้ง และจะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้ราว 10,000 ล้านบาท ซึ่งรัฐจะสามารถจัดเก็บรายได้จากแวตได้ถึง 700 ล้านบาท จากเดิมที่ขายการข้าวสารไม่สามารถจัดเก็บแวตได้ แต่ถ้าภายใน 5 ปียังไม่มီးอะไรเกิดขึ้น คงต้องยุบทิ้งได้เลย" น.ส.ชุตติมา กล่าว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

มันใจจีนไม่เบียดข้าวจีทูจี 1 ล้านตัน

น.ส.ชุตติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ส่งหนังสือไปยังรัฐวิสาหกิจผู้นำเข้าข้าวของจีน (คอฟโก) แล้ว เพื่อเร่งให้มีการเจรจาตกลงราคาซื้อข้าวจากไทยตามสัญญาที่ได้ลงนามกันไว้ปริมาณ 1 ล้านตัน โดยหนังสือระบุถึงความสำคัญของสัญญาดังกล่าว ว่าเป็นข้อตกลงที่ดำเนินการ ภายใต้ความเห็นชอบของผู้นำทั้งสองประเทศ ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ซึ่งแม้เงื่อนไขการก่อสร้างจะเปลี่ยนไป แต่ไทยยังคงใช้เทคโนโลยีจากจีน ซึ่งเป็นแนวทางที่ไทยต้องการคงความสัมพันธ์ที่ดีของสองประเทศไว้ โดยคาดว่าเมื่อจีนพิจารณาหนังสือดังกล่าว จะมีการกำหนดเวลาเจรจาซื้อขายข้าวสำหรับ 1 แสนตันแรกได้เร็วๆ นี้

ก่อนหน้านี้ มีรายงานว่า จีนได้แสดงความไม่พอใจสำหรับการส่งมอบข้าวล็อตล่าสุด ภายใต้สัญญาการซื้อขาย 1 ล้านตันแรกที่ได้ดำเนินการไว้เมื่อรัฐบาลที่ผ่านมา โดยระบุว่าข้าวมีปัญหาด้านคุณภาพ เช่น มีกลิ่นเปรี้ยว ทำให้ขายไม่ได้ราคา ทั้งที่จีนรับซื้อข้าวจากไทยในราคาค่อนข้างสูง เฉลี่ยตันละ 400 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งกรณีดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าข้าวที่ส่งมอบมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน และมีการตรวจรับมอบสินค้าตามขั้นตอนที่ตกลงกันไว้แล้ว การที่ข้าวมีคุณภาพเสื่อมอาจเกิดจากปัญหาการดูแลรักษาปลายทางของผู้ซื้อ

น.ส.ชุตติมากล่าวอีกว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือจากกระทรวงการคลัง เรื่องข้อสรุปตัวเลขและวิธีการดำเนินการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากข้าราชการและนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับจีน หากได้รับหนังสือแล้วจะเร่งดำเนินการทันที ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ในฐานะผู้เสียหายจะต้องเป็นผู้ดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรณีดังกล่าวและพร้อมดำเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง แต่ต้องรอหนังสือยืนยันที่ชัดเจนก่อน

รายงานข่าวแจ้งว่า ประเด็นมูลค่าความเสียหายนั้น ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์คำนวณรูปแบบเหมารวม แต่กระทรวงการคลังคำนวณตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งต้องรอให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ชี้ขาด เช่นเดียวกับวิธีดำเนินการเรียกค่าเสียหาย ที่จะต้องเป็นไปตามคำแนะนำของกระทรวงการคลัง ซึ่งอาจให้ใช้ช่องทางฟ้องแพ่งปกติ หรือให้บริษัทรพียได้โดยตรง

สำหรับนักการเมืองและข้าราชการที่จะถูกบังคับทางปกครองให้ชดเชยค่าเสียหายทั้ง 6 คน ได้แก่ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ นายภูมิ สารผล อดีต รมช.พาณิชย์ พ.ต.นพ.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ อดีต เลขาธิการ รมว.พาณิชย์ นายมนัส สร้อยพลอย อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายทิมมพร นาทวรทัต อดีต ผู้อำนวยการสำนักงานการค้าข้าวต่างประเทศ และนายอัศวพงศ์ ช่วยเกลี้ยง อดีตเลขาธิการกรมการค้าต่างประเทศ

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

~~~~~

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-21 เมษายน 2559 มีจำนวน 145,150 ตัน มูลค่า 67.968 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 53.5% และมูลค่าลดลง 43.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 312,224 ตัน มูลค่า 121.228 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) ขณะที่การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 มกราคม - 21 เมษายน 2559 มีจำนวน 1.571 ล้านตัน มูลค่า 644.727 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 29.1% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 28.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 1.217 ล้านตัน มูลค่า 503.444 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

ราคาข้าวในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูงเนื่องจากยังคงมีความต้องการข้าวจากตลาดต่างประเทศ และคาดการณ์ผลผลิตข้าวที่มีแนวโน้มลดลงจากภาวะภัยแล้งและน้ำเค็มที่รุกเข้าพื้นที่การเกษตร ทางด้านสมาคมอาหาร รายงานว่า ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ผู้ส่งออกได้ทำสัญญาขายข้าวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยส่วนใหญ่เป็นการขายข้าวของเอกชน ซึ่งมีทั้งข้าวหอมและข้าวเหนียว ในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ราคาข้าวเปลือกในประเทศ เช่น ข้าวสายพันธุ์ IR50404 ราคาอยู่ที่ประมาณ 225 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 209 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

หนังสือพิมพ์เวียดนามนิวส์อ้างรายงานจากสถาบันวิจัยข้าวกุ่มองหยางว่า แม้จะเกิดภัยแล้งซึ่งทำให้เกิดภาวะน้ำเค็มในบริเวณที่ราบลุ่มสามเหลี่ยมแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวสำคัญของเวียดนาม แต่จะไม่กระทบต่อการส่งออก เนื่องจากชาวนาเตรียมปลูกเพิ่มในการปลูกข้าวรอบที่ 2 ปีนี้ประมาณ 187,500-750,000 ไร่

รายงานข่าวระบุว่า ภาวะแล้งที่กำลังเกิดขึ้นทำให้พื้นที่เพาะปลูกข้าวในที่ราบลุ่มสามเหลี่ยมแม่น้ำโขงในรอบปลายปีที่แล้วและต้นปีนี้เสียหายไปประมาณ 1.125 ล้านไร่ ทำให้ผลผลิตข้าวในฤดูการปลูก 2558-2559 ได้ข้าวเปลือก 10.94 ล้านตัน ลดต่ำกว่ารอบการผลิตที่แล้ว 186,144 ตัน

นาย Nguyen Hong Son ผู้อำนวยการจากสถาบันวิจัยข้าวฯ ให้สัมภาษณ์เวียดนามนิวส์ว่า ผลผลิตข้าวในฤดูเพาะปลูกแรกที่เกิดขึ้นเมื่อต้นปีนี้ลดลงประมาณ 10-15% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่เกษตรกรเตรียมเพาะปลูกเพิ่มในรอบที่ 2 ในพื้นที่ประมาณ 1.25 ล้านไร่ ซึ่งจะทำให้ไม่กระทบต่อการส่งออกข้าวในปี

ในปีที่แล้วเวียดนามส่งออกข้าวประมาณ 6.5 ล้านตันไม่รวมการค้าชายแดนและคาดว่าปีนี้จะสามารถส่งออกได้ใกล้เคียงกัน แม้จะประสบปัญหาแล้ง โดยนาย Nguyen Van Tam ผู้อำนวยการของกรมพัฒนาเกษตรและชนบทของจังหวัดเกียนยาง ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวใหญ่ทางใต้ กล่าวว่า ทางจังหวัดเดิมตั้งเป้าผลิตข้าว 4.7 ล้านตันในปี แต่ปัญหาภัยแล้งทำให้ผลิตได้ต่ำกว่าเป้า 200,000 ตัน

นาย Tam กล่าวว่า ทางจังหวัดเตรียมเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกข้าว 187,500 – 750,000 ไร่ ในการปลูกรอบที่ 2 ในช่วงปลายปีนี้และเก็บเกี่ยวต้นปีหน้าเพื่อชดเชยผลผลิตข้าวที่ลดในรอบแรก โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวในรอบที่ 2 ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อไม่ให้กระทบการส่งออกของประเทศ

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

### อินโดนีเซีย

หน่วยงาน Bulog ของอินโดนีเซีย กำลังวางแผนที่จะซื้อข้าวจากเกษตรกรประมาณ 2.7 ล้านตัน ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ในขณะที่สต็อกข้าวของ Bulog ณ วันที่ 17 เมษายน 2559 มีอยู่ประมาณ 1.66 ล้านตัน ทางด้านกระทรวงเกษตร (Agriculture Ministry) คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกในฤดูนาปีที่จะมีการเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคมนี้จะมีประมาณ 30.5 ล้านตัน หรือประมาณ 19.5 ล้านตันข้าวสาร ในปีนี้รัฐบาลอินโดนีเซียได้ตั้งเป้าผลผลิตข้าวเปลือกไว้ที่ 76.22 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 75.36 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา

ก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการสินค้าของ Bulog ระบุว่าในปีนี้อินโดนีเซียอาจจะไม่จำเป็นต้องนำเข้าข้าว เนื่องจากมีสต็อกข้าวเพียงพอแล้ว และ Bulog ก็มีแผนที่จะซื้อข้าวจากเกษตรกรอีกประมาณ 3 ล้านตัน ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคมนี้ด้วย

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

### ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่า ในเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งเป็นเดือนที่ 9 ของปีงบประมาณ 2015/16 (กรกฎาคม 2558-มิถุนายน 2559) ปากีสถานส่งออกข้าวรวมประมาณ 415,463 ตัน ลดลง 8% เมื่อเทียบกับจำนวน 450,689 ตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา และลดลง 9% เมื่อเทียบกับจำนวน 455,027 ตัน ในเดือนมีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ขณะที่มูลค่าส่งออกอยู่ที่ 167 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 8% เมื่อเทียบเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา และลดลง 22% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2558

ในเดือนมีนาคม 2559 ปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 37,526 ตัน (ลดลง 2% เมื่อเทียบกับจำนวน 38,350 ตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 และลดลง 19% เมื่อเทียบกับจำนวน 46,197 ตันในช่วงเดียวกันของปี 2558) ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวนส่งออก 377,937 ตัน (ลดลง 8% เมื่อเทียบกับจำนวน 412,339 ตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 และลดลง 8% เมื่อเทียบกับจำนวน 408,830 ตันในช่วงเดียวกันของปี 2558)

ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือนแรก (กรกฎาคม 2558-มีนาคม 2559) ของปีงบประมาณ 2015/16 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 3.31 ล้านตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 299,510 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 3.012 ล้านตัน) เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับจำนวน 3 ล้านตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 373,584 ตัน และ

ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติ 2.63 ล้านตัน) ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 ขณะที่มูลค่าส่งออกอยู่ที่ 1,376 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 12% เมื่อเทียบกับมูลค่า 1,570 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2014/15 เนื่องจากราคาข้าวในตลาดโลกลดลงประกอบกับความต้องการข้าวจากต่างประเทศชะลอตัว

ในปีงบประมาณ 2014/15 (ก.ค.-มิ.ย.) ปากีสถานส่งออกข้าวรวมประมาณ 3.93 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.72 ล้านตัน ในปีงบประมาณ 2013/14 โดยมูลค่าส่งออกอยู่ที่ 2.035 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 6% เมื่อเทียบกับ 2.163 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปีงบประมาณ 2013/14 เนื่องจากภาวะราคาข้าวในตลาดโลกลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาติจำนวน 495,649 ตัน (ลดลง 25.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 667,523 ตัน ในปีงบประมาณ 2013/14) และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติ 3.43 ล้านตัน (เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.73 ล้านตัน ในปีงบประมาณ 2013/14)

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

### สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) มีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-12 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 775,685 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 14% เมื่อเทียบกับจำนวน 677,837 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 59,111 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3% เมื่อเทียบกับจำนวน 57,218 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าประมาณ 716,574 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 15% เมื่อเทียบกับจำนวน 620,619 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรยังคงเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-12 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา มีการนำเข้าประมาณ 173,141 ตัน ตามด้วยฝรั่งเศสจำนวน 129,612 ตัน เนเธอร์แลนด์ 89,612 ตัน โปแลนด์ 59,170 ตัน อิตาลี 56,176 ตัน เยอรมนี 60,652 ตัน และประเทศอื่นๆในกลุ่ม 207,322 ตัน

ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 12 เมษายน 2559 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวประมาณ 25,456 ตัน ลดลง 14% เมื่อเทียบกับจำนวน 29,670 ตัน ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 5 เมษายน 2559 ในปีการผลิต 2014/15 (กันยายน-สิงหาคม) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าวประมาณ 1.143 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.013 ล้านตัน ในปีการผลิต 2013/14

ทางการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การส่งออกข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กันยายน 2558-12 เมษายน 2559 มีการส่งออกประมาณ 140,504 ตัน ลดลง 16% เมื่อเทียบกับจำนวน 167,040 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 117,146 ตัน ลดลงประมาณ 19% เมื่อเทียบกับจำนวน 144,340 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกประมาณ 23,358 ตัน ลดลงประมาณ 3% เมื่อเทียบกับจำนวน 22,700 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุด โดยส่งออกไปแล้ว 74,534 ตัน สเปน 18,687 ตัน กรีซ 17,443 ตัน โปรตุเกส 10,287 ตัน และประเทศอื่นๆ ประมาณ 19,553 ตัน

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)